

Số: /KH-UBND

Bình Lương, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2024

Căn cứ kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 25/01/2024 của UBND huyện Như Xuân về việc thực hiện công tác Lao động – Người có công và Xã hội năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của UBND xã Bình Lương về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

UBND xã Bình Lương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2024 với các nội dung cụ thể sau:

I. CHỈ TIÊU, MỤC TIÊU TRỌNG TÂM

1. Thực hiện kịp thời các giải pháp, chính sách về lao động - việc làm, hỗ trợ phát triển thị trường lao động

Thực hiện các giải pháp, chính sách giải quyết việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động vay vốn giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm; vốn huy động từ ngân sách địa phương, ngân sách tỉnh.

Tăng cường công tác tạo nguồn, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động và triển khai đồng bộ các chính sách, hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài; phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xuất khẩu lao động.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực thi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề thích ứng với điều kiện sản xuất mới

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục nghề nghiệp, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động gắn kết hoạt động giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.

3. Quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn xã. Tham mưu tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; huy động nguồn lực hỗ trợ người có công và thân nhân tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, nhà ở... Tiếp nhận, giải quyết kịp thời hồ sơ đề nghị hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công theo quy định.

Động viên, biểu dương khen thưởng kịp thời các gương người có công có nhiều cống hiến, nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội và thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

Tập trung số hóa dữ liệu về người nghèo, cận nghèo và đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững theo chỉ đạo của huyện, và các kế hoạch, chỉ tiêu giảm nghèo. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy ý chí nỗ lực vươn lên và xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung của dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hằng năm.

Phối hợp triển khai, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm tôn vinh, khen thưởng, động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo và những gương sáng thoát nghèo điển hình, tiêu biểu.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội theo Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, các quy định pháp luật có liên quan đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời. Thường xuyên kiểm tra tình hình đời sống nhân dân nhất là thời kỳ thiên tai, dịch bệnh, dịp Tết Nguyên đán, thời kỳ giáp hạt để có kế hoạch hỗ trợ và thăm hỏi kịp thời đảm bảo đời sống nhân dân.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung trong Chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về lĩnh vực trợ giúp xã hội.

5. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện

Kiên toàn, củng cố tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp; tăng cường truyền thông vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và chuyển đổi hành vi của người dân về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; can thiệp, trợ giúp kịp thời

những trường hợp trẻ em bị xâm hại; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo hướng nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội. Khuyến khích sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho các hoạt động và công trình công cộng dành cho trẻ em.

6. Thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tiếp tục phát triển các dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn xã, trong đó chú trọng các nội dung còn tồn tại bất bình đẳng giới; Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; triển khai các nội dung dự án, hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ 2021 đến năm 2025; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, tổ chức và chính quyền cơ sở.

7. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; phòng, chống mại dâm và hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị mua bán

Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện ma túy nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh công tác giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội hỗ trợ hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện ma túy; chủ động phòng, chống tái nghiện, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy nói chung, cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Tập trung đổi mới, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền và nâng cao hiệu quả, chất lượng nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng ngừa tệ nạn mại dâm; hỗ trợ giảm tác hại, hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm; nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng; triển khai, nhân rộng các mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn, giáo dục kỹ năng sống, trợ giúp xã hội cho người bán dâm hoàn lương; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

8. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra gắn với công tác xử lý, khắc phục sau thanh tra, kiểm tra; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; thường xuyên cập nhật và triển khai các văn bản của cấp trên về ban hành mới các quy định, quy trình

về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 20/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức, bộ máy cơ quan LĐT BXH các cấp trong sạch, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân và đối tượng thuộc chức năng quản lý của ngành.

Thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2026; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của UBND. chú trọng thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, giáo dục nghề nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động; việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tổ chức tốt các buổi tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân hằng ngày. Triển khai hiệu quả quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Có phụ lục 01 kèm theo)

III. CHỈ TIÊU, MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Công tác thực hiện chính sách người có công

- Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng các chính sách người có công theo quy định của Nhà nước.

- Phấn đấu thực hiện tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ và Người có công, nâng cao mức sống cho hộ gia đình chính sách người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình hộ dân cư nơi cư trú; thực hiện xóa hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng theo kế hoạch.

- Hoàn thành kế hoạch thu Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện giao.

2. Công tác giảm nghèo:

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 từ 4,39% xuống còn 3,02%, tương đương 10 hộ đạt kế hoạch huyện giao: Cụ thể Số hộ nghèo toàn xã là 32 hộ bằng 4,39%, giảm 10 hộ bằng 1,37%, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 3,02%.

(Có phụ lục 02 gửi kèm)

3. Tỷ lệ bao phủ BHYT

Phần đầu đến cuối năm 2024 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97,58% theo chỉ tiêu huyện giao và Nghị quyết HĐND xã giao.

(Có phụ lục 03 gửi kèm).

4. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm: Tham mưu cho UBND xã ban hành văn bản giao chỉ tiêu, kế hoạch giải quyết việc làm - XKLD cho các thôn.

- Tạo thêm việc làm mới cho 70 lao động trở lên (trong đó: Số lao động được tạo việc làm trong nước là từ 62 người trở lên; XKLD là 08 người trở lên)

Trong đó: Lĩnh vực công nghiệp xây dựng 27 người, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp 15 người, lĩnh vực Thương mại, dịch vụ, du lịch 20 người.

(Có phụ lục 04 gửi kèm)

- Số lao động qua đào tạo nghề là 110 người trở lên theo chỉ tiêu huyện giao.

(Có phụ lục 05 gửi kèm)

5. Công tác bảo trợ xã hội - an sinh xã hội

- Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thực hiện đầy đủ chế độ trợ cấp thường xuyên cho đối tượng xã hội tại cộng đồng, tạo điều kiện để các đối tượng vươn lên hoà nhập cộng đồng.

- Thường xuyên rà soát tình hình đời sống nhân nhân, chủ động nguồn lực tại chỗ, kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân vùng bị thiên tai, mất mùa, thiếu đói vv...

- Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng các chính sách ASXH đặc thù như: (bảo hiểm y tế; cấp tiền điện cho người nghèo; miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên .vv...) theo quy định của Nhà nước.

6. Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ:

Triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về Bình đẳng Giới; vì sự tiến bộ của phụ nữ theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện, đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình.

7. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; Thực hiện các quyền của trẻ em, đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc, tạo môi trường lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện; ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em; giữ vững tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em; 100% số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc, giảm thiểu tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 100% trẻ em dưới 6 tuổi tiếp cận các dịch vụ y tế không phải trả tiền.

8. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

- Tham mưu cho UBND xã triển khai kịp thời các Chương trình mục tiêu quốc gia về mại dâm, ma túy và tệ nạn xã hội;

- Tuyên truyền phòng ngừa nguy cơ phát sinh mới tệ nạn mại dâm; phòng, chống buôn bán người vì mục đích mại dâm, góp phần gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân xã

- Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và các thôn để triển khai thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của ngành đã được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, xuất khẩu lao động, người có công và xã hội trên địa bàn toàn xã nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Tập trung chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, đảm bảo sát với thực tế và hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành trên địa bàn xã, để kịp thời tham mưu cho UBND xã những giải pháp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Các thôn

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của UBND xã, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tại cơ sở thực hiện đạt kết quả cao, kịp thời báo cáo những vấn đề mới phát sinh./.

Nơi nhận:

- Phòng Lao động TBXH (để báo cáo);
- TT ĐU, HĐND xã (để báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND xã (chỉ đạo);
- MTTQ và các đoàn thể (phối hợp);
- 6 thôn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đinh Thị Thắm

Phụ lục 01

CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày / /2024 của UBND xã Bình Lương)

Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
- Tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cấp quà dịp Tết 2024 cho các đối tượng trên địa bàn; Kế hoạch viếng nghĩa trang liệt sỹ;	Tháng 01
- Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện công tác lao động - xã hội năm 2024. Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2024; - Tiếp tục tham mưu chính sách hỗ trợ XKLD năm 2024. - Tham gia tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo năm 2024 (nếu có).	Tháng 02
- Tham mưu ban hành Kế hoạch Bình đẳng giới, vì tiến bộ của phụ nữ năm 2024; - Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm. - Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai kiểm tra công tác giảm nghèo năm 2024. - Rà soát, kiểm tra các đối tượng NCC, CCB hưởng thẻ BHYT. - Tham mưu ban hành Kế hoạch Bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2024;	Tháng 3
- Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 2021-2025. - Tham mưu ban hành Kế hoạch dạy nghề cho NLD thuộc Chương trình MTQG	Tháng 4
- Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trình UBND xã ban hành. - Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng, chống mại dâm 2021-2025 trình UBND xã ban hành. - Tham mưu ban hành Kế hoạch tháng hành động trẻ em, tổ chức ngày quốc tế Thiếu nhi 01/6/2024.	Tháng 5
- Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai tháng hành động vì người cao tuổi năm 2024 trình UBND xã ban hành. - Tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024) trình UBND xã ban hành. - Dự kiến nội dung và kinh phí thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn xã nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024) trình UBND xã.	Tháng 6

- Tham mưu ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 trình UBND xã ban hành. - Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7/2024.	Tháng 7
- Tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em (15/8/2024).	Tháng 8
- Tham mưu ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024.	Tháng 9
- Tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2024 theo theo chuẩn mới giai đoạn 2021-2025. - Tham gia tập huấn và triển khai việc điều tra hộ nghèo năm 2024.	Tháng 10
- Tham mưu ban hành kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện CTMTQGGNBV năm 2024.	Tháng 11
- Xây dựng Phương án tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thăm, viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp tết Nguyên đán 2025. - Thực hiện trợ cấp thường xuyên cho NCC, và đối tượng BTXH.	Tháng 12

GIAO CHỈ TIÊU GIẢM NGHÈO NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND xã Bình Lương)

TT	Thôn	Tổng dân số theo cục thống kê	Công tác giảm nghèo					
			Tình hình hộ nghèo cuối năm 2023			Kế hoạch giảm nghèo năm 2024		
			Tổng số hộ trên địa bàn	Số hộ nghèo	Tỷ lệ (%)	Số hộ giảm nghèo	Tỷ lệ giảm (%)	Dự kiến tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 (%)
1	Quang Trung	479	126	01	0,79	0	0	0,79
2	Làng Gió	485	126	03	2,38	0	0	2,38
3	Thắng Lộc	527	130	04	3,08	01	0,77	2,31
4	Làng Sao	451	105	02	1,90	0	0	1,90
5	Hợp Thành	611	144	09	6,25	03	2,08	4,17
6	Làng Mài	464	98	13	13,27	06	6,12	7,14
	Cộng	3,017	729	32	4,39	10	1,37	3,02

GIAO CHỈ TIÊU BAO PHỦ BHYT NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND xã Bình Lương)

TT	Thôn	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế						
		Dân số	Nhà nước hỗ trợ		Chỉ tiêu vận động nhân dân mua		Tổng số người tham gia BHYT năm 2024	Tỷ lệ bao phủ (%)
			Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %		
1	Quang Trung	479	195	40,71	275	57,41	470	98,1
2	Làng Gió	485	211	43,51	260	53,61	471	97,11
3	Thắng Lộc	527	289	54,84	222	42,13	511	97,0
4	Làng Sao	451	269	59,65	168	37,25	437	96,9
5	Hợp Thành	611	292	47,79	299	48,94	591	96,7
6	Làng Mài	464	464	100,0	0	0,0	464	100,0
	Cộng	3,017	1,720	57,01	1,224	40,57	2,944	97,58

GIAO CHỈ TIÊU TẠO VIỆC LÀM VÀ XKLD NĂM 2024*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND xã Bình Lương)*

STT	Tên đơn vị	Lao động được tạo việc làm (Người)	Trong đó				Ghi chú
			XKLD (Người)	Công nghiệp, XD (Người)	Nông, Lâm, Ngư nghiệp (Người)	Thương mại, dịch vụ và du lịch (Người)	
1	Quang Trung	12	1	5	3	3	
2	Làng Gió	12	2	3	2	4	
3	Thắng Lộc	14	1	5	2	4	
4	Làng Sao	9	1	4	3	4	
5	Hợp Thành	15	2	6	3	4	
6	Làng Mài	8	1	4	2	1	
Cộng		70	8	27	15	20	

CHỈ TIÊU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND xã Bình Lương)

STT	Đơn vị	Dân số	Tổng số lao động trong độ tuổi	Chỉ tiêu đào tạo nghề	Ghi chú
1	Quang Trung	479	322	19	
2	Làng Gió	485	284	17	
3	Thắng Lộ	527	337	20	
4	Làng Sao	451	309	18	
5	Hợp Thành	611	355	21	
6	Làng Mài	464	246	15	
	Tổng:	3,017	1853	110	